



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๓๐๒/๑๑๕๗/๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน

จังหวัดสกลนคร พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๒๔๘๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.**เห็นชอบ/อนุมัติ)**

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและเกษตรกรรมมั่นคงขึ้น ด้วยการตรวจสอบแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. มีที่ราชพัสดุอยู่ในแนวเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินจำนวน ๓ แปลง ได้แก่ (๑) ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.๓๒๓ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ใช้ประโยชน์ในราชการโครงการชลประทานห้วยปลาหาง เนื้อที่ประมาณ ๒๘-๐-๔๐ ไร่ (๒) ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.๓๑๔ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ใช้ประโยชน์ในราชการเป็นที่ดินสงวนกรมทางหลวง เนื้อที่ประมาณ ๑-๐-๕๔ ไร่ และ (๓) ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สน.๓๔๘ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ใช้ประโยชน์ในราชการโรงเรียนบ้านดอนหวาย เนื้อที่ประมาณ ๑๔-๒-๖๕ ไร่ ซึ่งมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดว่า เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่เป็นเขตจัดรูปที่ดินแล้ว หากที่ดินในเขตเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ การจะนำมาดำเนินการจัดรูปที่ดินได้จะต้องได้รับความยินยอมจากกระทรวงการคลังก่อน และเมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกานั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว โดยมีต้องดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และให้กรมชลประทานมีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการจัดรูปที่ดินได้ โดยที่การตราร่างพระราชกฤษฎีกาข้างต้น ทำให้มีกฎหมายรองรับให้สามารถนำที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ในเขต...

ในเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อจัดรูปที่ดินได้ โดยมีต้องมีการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดให้ที่ดินต่อนั้นคงเป็นที่ดินสำหรับ พลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการ ของทางราชการต่อไป ถ้าไม่อาจดำเนินการได้ ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดที่ดินแปลงอื่นภายในเขต ตามพระราชกฤษฎีกานั้นให้แทน โดยให้มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในลักษณะเดียวกับก่อนที่จะมีการ ตราพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น จึงไม่ขัดข้องในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาบับดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์ กองกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๕๐๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๑๔๗๙